

KỶ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

các doanh nghiệp lớn bởi các loại hình doanh nghiệp này có sự tác động lớn tới đời sống xã hội và cũng chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh...

Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Phạm Văn Tuấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

được triển khai thực hiện đã có nhiều kết quả. Tuy nhiên, môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp, đã xuất hiện những sự cố môi trường lớn, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống xã hội và sức khỏe của nhân dân. Những vấn đề và thách thức mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống đang đặt ra yêu cầu

cấp thiết phải sửa đổi Luật. Đại biểu đề nghị bổ sung, sửa đổi một số quy định như về các tiêu chuẩn, quy chuẩn thống nhất trong việc xử lý rác thải, chất thải, khí thải... tại các khu công nghiệp cũng như trong khu dân cư; bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng; những hành vi bị nghiêm cấm; thực hiện đánh giá tác động môi trường...

Trước đó, đầu giờ buổi sáng, thực hiện quy trình về công tác nhân sự, Quốc hội đã công hành

bổ phiếu kín, thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về: bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và nghe tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; tờ trình về dự kiến nhân sự đề Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiến hành thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về các tờ trình nhân sự trên.

TRIỂN KHAI CUỘC GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng các cấp trong việc triển khai, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18; đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục hạn chế, thiếu sót để thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới. Đối tượng giám sát là ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tổ chức đảng một số sở, ban, ngành. Thời điểm giám sát là từ khi ban hành nghị quyết đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức đảng được giám sát thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch; chuẩn bị báo cáo theo đề cương, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, làm việc với đoàn giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả và không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc giám sát phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên. Thời gian giám sát hoàn thành trước ngày 10/7/2020.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

tỉnh đã nhận được 1.312 đề tài, giải pháp, sản phẩm tham gia, trong đó có nhiều đề tài, giải pháp hiệu quả, có tính ứng dụng thực tiễn cao của đội ngũ trí thức.

Tại hội nghị, 4 tác giả có công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15; các nhóm tác giả có những sáng chế hữu ích phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được nhận giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 98 phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2019 cũng đã được vinh danh, chúc mừng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trên các lĩnh vực hoạt động; ghi nhận, biểu dương nỗ lực, những đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa để đội ngũ trí thức nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy kiến thức, có thêm nguồn sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn; tiếp tục thành lập các tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ, xây dựng được các thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phấn đấu có nhiều danh hiệu được Nhà nước tôn vinh về khoa học công nghệ. Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn nữa việc tập hợp đội ngũ trí thức, là địa chỉ tin cậy, mà nhà chung của đội ngũ trí thức trong tỉnh; tích cực huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện hiệu quả các lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng đội ngũ trí thức trong tỉnh sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, đem trí tuệ và tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

CỤC THUẾ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; một số lưu ý về quản lý, sử dụng hóa đơn, ấn chỉ thuế, dịch vụ công trực tuyến về thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia...

Sau khi phổ biến các chính sách mới, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng thuộc Cục Thuế tỉnh đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến thực hiện chính sách thuế; mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân; thời gian bắt buộc thực hiện hóa đơn điện tử; đối tượng được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải... Đây là hoạt động được Cục Thuế tỉnh tổ chức định kỳ hàng quý nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, từ đó giúp người nộp thuế nộp đúng, nộp đủ và nộp kịp thời các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/6, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; tổ giúp việc nhóm công tác liên ngành báo cáo về dự thảo phụ lục hợp đồng sửa đổi Hợp đồng số 01/HĐ-BOT dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương nơi có tuyến đường đi qua.

việc đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, trong đó thống nhất chủ trương thành phố Hải Phòng sẽ đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến trên địa phận thành phố Hải Phòng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Đồng chí khẳng định, đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương trong tháng 10/2020 hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các địa phương nơi có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm về công tác kiểm đếm, lên phương án, tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng toàn bộ quỹ đất thuộc dự án. Bên cạnh đó, các địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch trong công tác giải phóng mặt bằng trên cơ sở tiến độ đã lập. Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ phối hợp

với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Về phụ lục hợp đồng sửa đổi Hợp đồng số 01/HĐ-BOT dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao tổ giúp việc nhóm công tác liên ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh.

* Sáng ngày 11/6, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà) và thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao theo Thông báo số 28 ngày 18/5/2020; chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2032 ngày 18/9/2013; chủ đầu tư là UBND huyện Hưng Hà; tổng mức đầu tư 76,9 tỷ đồng. Đến nay, phần xây dựng đã hoàn thành 99% nội dung công việc; đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, thực hiện công tác chạy thử liên động không tải và chạy thử liên động có tải bằng nước sạch. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp chưa hoàn thiện dự án. Bên cạnh đó, các địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch trong công tác giải phóng mặt bằng trên cơ sở tiến độ đã lập. Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ phối hợp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kiến nghị của huyện Hưng Hà, đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh đề nghị cần tập trung cao độ giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa phương. Trước mắt, đưa vào vận hành thử hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La để đánh giá hiệu quả chất lượng đồng thời đánh giá được việc các doanh nghiệp xử lý tiền nước thải trước khi đưa nước thải vào hệ thống xử lý tập trung. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phương án vận hành thử hiện theo phương án đã được phê duyệt; thời gian vận hành thử sau khi các doanh nghiệp trở lại sản xuất. Trong khi chưa vận hành phải giám sát chặt chẽ vận động sản xuất của doanh nghiệp. Khi vận hành thử, nếu hệ thống có vấn đề xảy ra phải dừng ngay. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao huyện Hưng Hà phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án xã hội hóa, bảo đảm hiệu quả tốt khi hệ thống đưa vào vận hành. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với huyện Hưng Hà để nhanh chóng hoàn thiện dự án, góp phần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân tỉnh Thái Bình, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn tỉnh có 189 tàu cá phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tuy nhiên đến nay mới có 30 tàu được lắp đặt. Nguyên nhân do ngư dân gặp khó khăn khi sản lượng hải sản khai thác thấp, giá bán hải sản giảm... Để hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn, tạo động lực giúp bà con yên tâm bám biển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chính

sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Theo đó, về nguyên tắc hỗ trợ, mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần. Về điều kiện hỗ trợ, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực. Thiết bị lắp đặt phải là thiết bị mới 100% và phải được Tổng cục Thủy sản công bố. Về mức hỗ trợ, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí mua, lắp đặt thiết bị cho một tàu cá nhưng không vượt quá 13.300.000 đồng/thiết bị/tàu. Chủ đầu tư thực hiện mua, hoàn thành lắp đặt thiết bị trên tàu từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Chính sách này nhằm tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khai thác thủy sản trên biển từ hệ thống giám sát tàu cá. Đồng thời, duy trì ổn định hoạt động sản xuất thủy sản cùng cả nước gỡ gánh bèo "thê vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hải sản khai thác tại Việt Nam và hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân là hết sức cần thiết và phải thực hiện sớm. UBND tỉnh thống nhất chủ trương và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện báo cáo, tờ trình để trình HĐND tỉnh; trong đó, lưu ý các thông số kỹ thuật, điều kiện được hỗ trợ, nhất là không gây phiền hà cho ngư dân và tiến hành lắp đặt theo kế hoạch.

PHẠM HÙNG - MAI THÚ

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo tờ trình, đề án rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và xây dựng bảng danh mục chức vụ tương đương từ trung ương đến cơ sở; dự thảo tờ trình, kết luận của Bộ Chính trị về việc xây dựng khung danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự

hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo các tờ trình, đề án, kết luận; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào một số nội dung: đề nghị bổ sung thêm sự cần thiết của việc xây dựng đề án rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và xây dựng bảng danh mục chức vụ tương đương từ trung ương đến cơ sở, trong đó cần bổ sung thêm những mặt bất cập hiện nay; cần làm rõ thêm khái niệm chức danh, chức vụ, hội đặc thù để trong

quá trình thực hiện cho chính xác; nên điều chỉnh bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị đối với một số chức danh như ủy viên ban thường vụ cấp huyện, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện; cần xác định rõ khung danh mục vị trí việc làm đối với các tổ chức sáp nhập, chưa sáp nhập, sắp thực hiện sáp nhập; việc xây dựng khung danh mục vị trí việc làm ở các đơn vị cơ bản còn cần chú ý vào biên chế hiện có nên việc xây dựng chưa thực sự đạt yêu cầu...

Tham gia góp ý vào dự thảo tờ trình về việc xây dựng khung danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Theo đó, xác định vị trí

việc làm là công việc khá mới, yêu cầu chuyên môn cao, đa số cán bộ, công chức chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về vấn đề này nên khi tiến hành còn nhiều lúng túng. Việc thống kê, đánh giá vị trí của nhiều cán bộ, công chức gặp nhiều khó khăn; không ít cán bộ, công chức kiêm nhiệm một lúc nhiều việc, do đó nhiều cơ quan, đơn vị không biết phải xác định vị trí việc làm thế nào cho đúng. Có đơn vị khi xây dựng đề án vị trí việc làm chỉ tập trung xác định nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm chưa mô tả được các tiêu chuẩn cần thiết cũng như các yếu tố ảnh hưởng để xác định biên chế ở vị trí đó. Việc xác định vị trí việc làm có thể dẫn đến số biên chế của đơn vị tăng lên hoặc giảm đi gây nhiều áp lực cho người lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức trong các cơ quan hành

chính nhà nước; không ít đơn vị trong khi xây dựng đề án có tâm lý muốn tăng thêm hoặc giữ nguyên biên chế nên chưa mô tả hết thực chất công việc của từng vị trí việc làm...

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời đề nghị tổ biên tập tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu, trên cơ sở đó nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo các tờ trình, đề án, kết luận. Các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương để tổ biên tập tổng hợp, tiếp thu xây dựng dự thảo các tờ trình, đề án, kết luận trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

ĐAO QUYNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG BÁO

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH May mặc Vina Kangaroo (được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 011043000515 ngày 14/1/2009 - thay đổi lần thứ 4 ngày 19/11/2014). Người đại diện theo pháp luật: Ông LEE JEA KUYN, sinh ngày: 16/6/1959, chức vụ: Giám đốc. Địa chỉ thường trú: 727 Sung Sa Dong, Duck Yang Gu, Go Yang City, Kyung Ki Province - Korea. Chỗ ở hiện tại: số 40 phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

- Chi nhánh Công ty TNHH May mặc Vina Kangaroo, trụ sở: Khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, người đứng đầu chi nhánh: Ông LEE JEA KUYN sinh ngày: 16/6/1959, chức vụ: Giám đốc.

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên là ông Trần Mạnh Xuyên, bà Phùng Thị Lan Phương - Địa chỉ: Số 21 ngõ 47 phố Nguyễn Khả Trạc - phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội - số điện thoại: 0913291060, 0902161961 theo quy định tại Điều 66 của Luật Phá sản. Giấy chủ nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được xuất viện



Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sáng ngày 11/6, bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Như vậy, đến nay 7/7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại

Thái Bình đã được điều trị khỏi. Trên địa bàn tỉnh hiện không còn bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện

Đa khoa tỉnh là bệnh nhân số 303. Ngay sau khi trở về từ Nga trên chuyến bay VN0062, bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Khi phát hiện dương tính với Covid-19, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gần 1 tháng điều trị, qua nhiều lần xét nghiệm gần đây đều cho kết quả âm tính với Covid-19 và không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân cuối cùng ra viện, khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được dỡ bỏ. Các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị các bệnh nhân dương tính với Covid-19 tiếp tục thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định.

HOÀNG LANH



Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 15 giờ ngày 11/6, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận có gần 7,5 triệu người nhiễm và hơn 419.470 người tử vong do Covid-19. Tại khu vực Đông Nam Á, số người nhiễm Covid-19 hiện là hơn 109.300 người và gần 3.200 người tử vong.

Tính đến 18 giờ ngày 11/6, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 321 người. Hiện cả nước còn 11 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. 5/11 bệnh nhân đang điều trị các cơ sở y tế. 5/11 bệnh nhân đang điều trị các cơ sở y tế. 5/11 bệnh nhân đang điều trị các cơ sở y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 18 giờ ngày 11/6, 7/7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện. Trên địa bàn tỉnh hiện không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện chỉ còn 6 người nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ngày 11/6, khu cách ly tại khách sạn Diệu Linh (Vũ Thư) chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận 9 chuyên gia nước ngoài về cách ly. 9 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 11/6, tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 3.869 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 2.985 mẫu.

NHƯ HOÀNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0869.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885